

หวั่นภัยแล้งปีหน้าที่ย่อยได้น้อย 3ส.น้ำตาลฯพนักรัฐตั้งทีมรับมือ

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย จับมือกรมชลประทานตั้งคณะทำงานรับมือภัยแล้งปีหน้า หวั่นผลผลิตอ้อยได้ต่ำ ไม่คุ้มการค้าเงินงานปีนี้เริ่มเห็นปริมาณอ้อยที่บได้ลดลงเตรียมเซ็นเอ็มโอยูกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รับผิดชอบเออีซี รัฐบาลเร่งปล่อยราคาน้ำตาลทรายลอยตัวก่อนขาดแคลน

นายเชิดพงษ์ สิริวิหัช ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปี นี้ และเกรงว่าในปีหน้าจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณอ้อยที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ประเมินอ้อยเข้าหีบในปี นี้ ประมาณ 94.64 ล้านตันอ้อย น้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 97.98 ล้านตันอ้อย เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลเกรงว่าปีหน้าปริมาณอ้อยที่จะเข้าหีบลดลงมากขึ้นและจะส่งผลให้ปริมาณอ้อยอยู่ในระดับต่ำสร้างภาระต้นทุนในการผลิตน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น และผลผลิตอาจจะลดลงจากปีนี้อาจที่คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 10 ล้านตัน

"สำหรับการเตรียมการรองรับนั้นที่ผ่านมาจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ได้เข้าพบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือเตรียมการแล้ว โดยจะร่วมมือกับทางกรมชลประทาน ตั้งคณะทำงานขึ้นมาไปบริหารจัดการจัดส่งน้ำไปยังพื้นที่ปลูกอ้อยที่มีอยู่ได้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากระบบชลประทาน เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่การปลูกและผลผลิตน้ำตาลทรายที่สร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกปีละไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนล้านบาท"

นายเชิดพงษ์ กล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าในการปล่อยลอยตัวราคาน้ำตาลทรายที่ยังควบคุมอยู่ที่ 14.25 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการได้เมื่อใด ซึ่งมองว่าอีก 2 ปี ที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ



• เชิดพงษ์ สิริวิหัช

เออีซี ในปี 2558 หากภาครัฐไม่ดำเนินการทยอยปรับราคาขึ้นไป จะส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนตาลทรายบริโภคในประเทศ เพราะจะมีการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เนื่องจากราคาสูงกว่าในไทยกว่าเท่าตัว ซึ่งเวลานี้ทั้งชาวไทยและโรงงานน้ำตาลต่างเห็นด้วยที่จะให้ภาครัฐปล่อยลอยตัวราคาน้ำตาลทราย แต่ติดอยู่ที่รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร

ส่วนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายของไทย ในการรองรับการเปิดเออีซีนั้น คาดว่าก่อนสิ้นปีนี้ จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยูกับผู้ประกอบการน้ำตาลของประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ที่จะร่วมมือกันส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายทั้ง 3 ประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยครอบ

คลุมการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน การจัดการด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งน้ำตาลทราย การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายในภาพรวม

ที่สำคัญเมื่อทั้ง 3 ประเทศรวมกลุ่มกันได้ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการใช้ต่อรองกับเวทีการค้าโลกได้ เพราะเวลานี้ภูมิภาคอาเซียนมีผลผลิตน้ำตาลโดยรวม 17 ล้านตัน บริโภคเอง 14 ล้านตัน และส่งออกอีก 3 ล้านตัน ส่งผลให้อาเซียนเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่